



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ชาติตะวันตกสนหลักพุทธธรรม

เชื่อแก้ปัญหา-ความวุ่นวายสังคมโลก มศวแนะนำหลักสูตรอินเตอร์รองรับ

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากการเดินทางไปประชุมยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เห็นว่าประเทศในซีกโลกตะวันตกกำลังหันมาสนใจ และค้นคว้าความรู้คำสอนทางพุทธศาสนา เพราะฐานคิดทางตะวันตกในเวลานี้เข้าสู่หนทางติดตัน ไม่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้คนในยุคนี้ได้ เนื่องจากระบบการศึกษาของโลกซีกตะวันตกนั้น จะเน้นวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งดีในระดับหนึ่ง หากแต่ปัญหา และความวุ่นวายของสังคมโลกปัจจุบัน ไม่ได้แก้ปัญหาคด้วยวิทยาศาสตร์เพียงแนวทางเดียวเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ประเทศในโลกซีกตะวันตกเข้าใจ และรับรู้เป็นอย่างดี ขณะนี้ประเทศเหล่านี้ได้ส่งนักคิด นักทฤษฎีจากประเทศของเขามาสู่ประเทศไทย เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา จากนั้นจะย่อยหลักธรรมต่างๆ เข้าสู่ศาสตร์ทางการบริหาร กลยุทธ์การทำงานของผู้คน หรือแม้แต่แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้นักคิดจากซีกโลกตะวันตกกำลังพยายามอย่างหนัก เพื่อเข้าใจหลักคิดทางพุทธธรรม เพราะเชื่อว่าเป็นทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ในสังคมได้

สังเกตให้ดี เวลาที่ผู้บริหารไปอบรมสัมมนา ผู้บริหารกลยุทธ์ด้านการบริหาร สาระ และหลักคิดต่างๆ มาจากหลักพุทธธรรมเกือบทั้งสิ้น เพียงแต่เราไม่ค้นกับหลักธรรม และเราก็คิดว่าความรู้ต่างๆ ที่เราไปฟังจากผู้รู้ที่ได้ร่ำเรียนจากต่างประเทศมา เป็นแนวคิดจากตะวันตก ทັນสมัย หากแต่ในความเป็นจริงเขาเอาไปย่อย และทำให้หลักธรรมเข้าถึงผู้คนในสังคมด้วยการใช้ภาษาต่างๆ ย่อยโดยไม่มีคำบาลี สันสกฤตอย่างไรรก็ตาม ในขณะที่ประเทศในโลกซีกตะวันตกหันมาสนใจศึกษาด้านพุทธธรรม แต่คนไทยจำนวนมากยังมองว่าพุทธธรรมเป็นเรื่องของคนแก่ คนใกล้ตาย และไม่เหมาะกับฆราวาส ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด พุทธธรรมเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นพ.เฉลิมชัยกล่าวว่า อยากกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจพุทธธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา หรือแม้แต่หลักคำสอนในศาสนาต่างๆ แต่ขอให้เจาะลึก และเข้าถึงหลักคำสอนในศาสนานั้นจริงๆ จึงอยากเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่เห็นคุณค่าหลักพุทธธรรม รวมกลุ่มจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั้นทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น การจัดการบริหารงานตามแนวพุทธธรรม และการพัฒนาคนตามหลักพุทธธรรม โดยหลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ควรจัดเป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรับผู้คนจากซีกโลกตะวันตกเข้ามาเรียนรู้ และไม่นานหลักสูตรการเรียนในไทยจะติดอันดับโลก หากคิดจากฐานคิดที่มีอยู่นั้นคือ ความรู้ทางพุทธธรรม จึงอยากเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่สนใจเกี่ยวกับพุทธธรรม ร่วมกันทำงานสืบสานพุทธศาสนา โดยทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินเข้าใจ และเรียนรู้ แทนที่จะเห่อกับความรู้ในโลกซีกตะวันตกเพียงอย่างเดียว

หน้า 27

